



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
21 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (workpinttoday, pattayamai)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงการผลิตวัคซีนโควิด 19 ของไทย ว่า มีความคืบหน้าไปมาก ภาพรวมอยู่ในขั้นตอนการทดลองในหนู ซึ่งได้รับรายงานจากอธิบดีกรมการแพทย์ว่าผลการทดลองเป็นไปได้ด้วยดี มีภูมิต้านทานในสัตว์ทดลอง หลังจากนั้นจะมีการทดลองในลิง ขึ้นต่อไปคือทดลองในคน ซึ่งน่าจะเริ่มได้ใน 3 - 4 เดือนนับจากนี้ โดยสร.ได้สนับสนุนงบประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการโครงการวิจัยวัคซีน และมั่นใจว่าคนไทยจะทำได้สำเร็จ ทั้งนี้ พร้อมทั้งจะให้แพทย์ฉีดวัคซีนทดลองกับตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม ต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, ผู้จัดการ, mcot, thailandplus, ChiangmaiNews

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ด้านหน้าเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่เขตชายแดนไทย-เมียนมา พร้อมมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโรค และกล่าวว่า งานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ของประเทศไทยได้ผลดี มาจากความร่วมมือร่วมใจทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายความมั่นคง ต่างประเทศ ท้องถิ่น ประชาชน และฝ่ายสนับสนุนที่สำคัญ คือ อสม. กว่า 1 ล้านคน จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับโลก ได้รับคำชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ต่อสู้โควิด 19 สำเร็จ

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กล่าวว่า ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการการแพทย์วิถีใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อย่างยั่งยืน นำร่องที่ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีเป้าหมาย คือ 1.ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ เช่น การผ่าตัดวิถีใหม่ การแพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่ การทำหัตถกรรมปลอดภัย 2.การลดความแออัด เน้น 2 กลวิธี คือ จัดระบบการบริการใหม่ เริ่มนำร่องในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ 3.เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยจะขยายการดำเนินงานไปยังระดับภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

- นพ.นัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำ 5 เรื่องที่โรงเรียนต้องรู้ เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม คือ 1.บริเวณทางเข้าโรงอาหาร จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่สำหรับผู้มาใช้บริการ 2.ในพื้นที่ต่างๆ จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร 3.โรงเรียนอาจจัดเหลือเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 4.ทำความสะอาดห้องครัว โรงอาหาร ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ และ 5.เมนูอาหาร เน้นปรุงสุกใหม่ หากมีอาการจำหน่ายให้อุ่นทุก 2 ชั่วโมง มีการปกปิดอาหาร วางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม. สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ต้องแต่งกายให้สะอาด สวมผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากาก รักษาความสะอาดของมือ ล้างมือทั้งก่อนและหลังปรุงอาหาร รวมถึงหลังจากการจับเงิน

มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, bangkokbiznews, siamsport, prachachat, thaipbs, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, nationtv, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, thailandplus, sanook, mcot, 77 kaoded, thebangkokinsight) ที่วิทุกช่อง

- ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 20 มิ.ย. พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศบาร์เรน อยู่ในสถานที่รัฐจัดให้ใน จ.ชลบุรี ไม่มีอาการป่วย ไม่มีรายงานการติดเชื้อในประเทศ รวมผู้ป่วยสะสม 3,147 ราย กลับบ้านเพิ่ม 10 ราย กลับบ้านสะสม 3,018 ราย ยังรักษาในรพ. 71 ราย วันนี้เป็นวันที่ 26 ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ การติดเชื้อในขณะนี้เป็นคนไทยจากต่างประเทศ รัฐบาลได้จัดระบบเฝ้าระวังคนไทยกลุ่มนี้ แม้ระยะหลังผู้ติดเชื้อรายใหม่มักจะไม่แสดงอาการป่วย แต่สร.ตรวจพบจากการเก็บตัวอย่างทุกคนที่เข้ารับการกักตัว 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อให้คนในประเทศ

- วันนี้จะมีเที่ยวบินรับคนไทยจากประเทศเยอรมนี บรูไน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา กลับเข้าประเทศ รวม 499 ราย ทุกคนจะเข้าระบบเฝ้าระวังตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค นอกจากนี้ ไทยยังมีการเฝ้าระวังและตรวจหาเชื้อในแรงงานต่างด้าวตั้งแต่เดือนพ.ค.ถึงปัจจุบัน รวม 11,027 คน ผลไม่พบเชื้อ สำหรับคนไทยในประเทศ การป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19 ยังมีความจำเป็น เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 4 ทำให้ประชาชนออกนอกบ้านเพื่อทำกิจวัตรมากขึ้น เกิดการรวมตัวของคนมากขึ้น ขอให้คงมาตรการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง เลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนอยู่มากๆ งดการนำมือสัมผัสใบหน้า และล้างมือบ่อย ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

- พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ก.กลาโหม เปิดเผยว่า นายกา ได้หารือผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกลกับนายมาร์ค เอสเปอร์ รมว.กลาโหม สหรัฐอเมริกา ถึงความร่วมมือกันแก้ปัญหาโควิด 19 โดยอยู่ระหว่างพัฒนาวัคซีนร่วมกันเพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศและสังคม ทั้งนี้ นายมาร์คได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของไทยในการแก้ปัญหาโควิด 19 และขอบคุณชุดแพทย์ทหารไทยที่ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวขอบคุณสหรัฐฯ ที่สนับสนุนไทยแก้ปัญหาโควิด 19 ผ่านสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (USAID) และช่วยเหลือ

ประเด็นข่าว

อำนวยความสะดวกคนไทยกว่า 2,000 คนเดินทางกลับจากสหรัฐฯ

ประเด็นผลกระทบ

1. Travel Bubble

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (pattayamail, Chiangmaiail)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึง มาตรการ Travel Bubble ว่า ได้เชิญพ.สุวธรรมชัย วัฒนาฯ ینگเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พุดคุยกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ถึงเงื่อนไขการเดินทางเข้าออกระหว่าง 2 ประเทศ อาทิ ผู้ที่เข้ามาได้จะต้องเป็นนักธุรกิจ ครู ร.ร.นานาชาติ หรือผู้ที่ต้องเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ ทุกคนต้องมีประกันสุขภาพ Fit to fly รวมถึงต้องพิจารณารูปแบบการคัดกรองอื่นๆ เมื่อเข้ามาแล้วต้องแจ้งจำนวนวันและสถานที่ที่จะเดินทางไป ต้องรายงานตัวและต้องตามตัวได้ กรณีค่าใช้จ่ายในการคัดกรองรวมถึงการรักษา ต้องเสนอนายกฯ และศบค. ให้พิจารณา ซึ่งทุกรูปแบบต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของคนไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวถึงการจับคู่ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ว่า ขณะนี้ได้มีการหารือกันเบื้องต้นระหว่าง 4 กระทรวงแล้ว ได้แก่ ก.การต่างประเทศ ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข และ ก.การท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้หารือเป็นทางการในแนวคิดหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติ เนื่องจากประเทศที่พิจารณาเบื้องต้นว่ามีความพร้อมและมีความสามารถในการควบคุมโควิด 19 ได้ดี มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจนเกิดการระบาดระลอก 2

2. พม่าพบผู้ติดเชื้อเดินทางกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, ผู้จัดการ, mco, thailandplus, Chiangmainews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยกรณี สธ.พม่าตรวจพบแรงงาน 23 ราย ข้ามแดนทางด่านแม่สอด ติดเชื้อโควิด 19 ว่า ยังไม่ชัดเจนว่าติดจากที่ไทย เพราะส่วนหนึ่งถูกผลักดันมาจากมาเลเซีย หรืออาจเคยป่วย รักษาหาย แต่ยังมีซากของโรคฝังอยู่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, อินโฟเควส, isaranews, tnnthailand, bluechipthai, workpointtoday, thappps, thailandplus, newtv, js100, thebangkokinsight

-พ.สุวธรรมชัย วัฒนาฯ ینگเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยา สคร. 2 จ.พิษณุโลก และสคร.12 จ.สงขลา สอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีพบแรงงานชาวเมียนมาร์ติดเชื้อโควิด 19 ภายหลังเดินทางกลับจากไทย โดยมีการประสานงานผ่านกลไกของกฏอนามัยระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลก ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบป้องกันควบคุมโรคของไทย ย้ำมาตรการตรวจคัดกรองตามจุดผ่านเข้าออกพรมแดนของประเทศ มีความเข้มข้นและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้น พบว่าแรงงานชาวเมียนมาร์กลุ่มดังกล่าวมีทั้งที่มีประวัติเดินทางจากประเทศไทย บางส่วนมีประวัติมาจากประเทศมาเลเซีย โดยทั้งหมดเข้าพักในสถานที่กักกันที่ทางการเมียนมาร์จัดเตรียมไว้และได้รับการตรวจหาเชื้อ ผลจากการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าแรงงานกลุ่มนี้อาจเป็นกลุ่มที่เคยถูกทางการไทยกักตัวไว้ในศูนย์กักกัน อ.สะเดา จ.สงขลา 42 คน ตั้งแต่ปลายเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตรวจพบเชื้อและได้รายงานเป็นผู้ป่วย รวมทั้งได้รับการรักษาหายดีแล้ว แพทย์ให้ออกจากรพ.ตั้งแต่กลางเดือนพ.ค. และถูกส่งกลับเมียนมาร์เมื่อ 4 มิ.ย.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ตาก สั่งการด่วนให้จุดคัดกรองด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สอด ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 แรงงานเมียนมาที่เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างเข้มข้น

-พ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงชาวเมียนมาที่ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 23 ราย มีทั้งคนที่เดินทางมาจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย สธ.ของไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบความชัดเจนของรายงานข่าวดังกล่าวจากทางการเมียนมา และองค์การอนามัยโลก

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ให้สัมภาษณ์กรณีมีรายงานข่าวพบชาวพม่าที่เดินทางกลับจากประเทศไทยและมาเลเซียติดโควิด 19 ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้รับรายงานว่าเป็นชาวพม่าที่ข้ามมาจากประเทศมาเลเซียเข้าไทย แล้วถูกกักตัวในไทยก่อนส่งตัวไป อ.แม่สอด จ.ตาก กลับประเทศเมียนมา ซึ่งมีทั้งที่ติดเชื้อโควิดและหายจากการติดเชื้อแล้ว ไม่ได้เป็นแรงงานพม่าที่ทำงานในประเทศไทย ซึ่งจะได้รับการดูแลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และไม่เคยมีรายงานว่าผู้ที่มีผู้ป่วยโควิด 19

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, สปริงนิวส์, แนวหน้า, คมชัดลึก, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, mco, newtv, thematter, xinhuathai, thaipbs, bussinesstoday, js100)

-นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า โลกกำลังเข้าสู่การแพร่ระบาดระยะใหม่ของเชื้อ COVID-19 ที่อันตรายมากขึ้นเนื่องจากหลายประเทศคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้ว แม้การแพร่ระบาดทั่วโลกยังอยู่ในระดับที่รุนแรง โดยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 8.76 ล้านคน เสียชีวิต 462,681 คน และยังอยู่ในขั้นการทดลองวัคซีนป้องกัน

-ผลการวิจัยของบีบีซี พบว่า ทั่วโลกมีอย่างน้อย 130,000 คน เสียชีวิตในช่วงที่เชื้อโควิด 19 แพร่ระบาด นอกเหนือไปจากยอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 จำนวน 440,000 รายที่ได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการ

-บราซิล ผู้ติดเชื้อเกิน 1 ล้านราย หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียวมากกว่า 54,000 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตใกล้ถึง 50,000 ราย

-พม่า ออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งละเลยมาตรการป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและควบคุมโควิด

ประเด็นข่าว

19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและกีฬา แห่งสหภาพเมียนมา กำหนดไว้ นอกจากนี้ได้ประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด จนถึง 30 มิ.ย. 63

-**เม็กซิโก** มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 64 ราย เสียชีวิตสะสมกว่า 20,394 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ 5,030 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 170,485 ราย

-**อินโดนีเซีย** ยังมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงสุดในอาเซียน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,041 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 43,803 ราย

-**ฝรั่งเศส** ประชาชนจำนวนมากประท้วงแสดงความไม่พอใจที่มี ความสูญเสียจากโควิด 19 จำนวนมาก โดยมีผู้เสียชีวิตเกินกว่า 196,000 ราย เสียชีวิตเกือบ 30,000 ราย กลุ่มณรงค์ Attac ได้พ่นสเปรย์สีแดงที่ประตูผาผนังอาคารกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของเลือดผู้เสียชีวิต และประณามรัฐบาลว่าไม่ฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

-**ญี่ปุ่น** เปิดตัวแอปฯ ติดตาม COVID-19 โดยจะไม่เก็บชื่อ เบอร์โทร ตำแหน่งผู้ใช้ เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

-**สหรัฐฯ** มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 119,000 ราย และติดเชื้ออย่างน้อย 2,213,000 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่กำลังเพิ่มสูงขึ้นใน 23 รัฐ และ 10 รัฐมีผู้ติดเชื้อสูงสุดในวันเดียว

-**จีน** เจ้าหน้าที่เร่งขยายการตรวจสอบทั่วกรุงปักกิ่งที่มีประชากร 20 ล้านคน นับจากพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 รายใหม่แบบเป็นกลุ่มก้อนที่เชื่อมโยงกับตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรใหญ่ เริ่มจากตรวจหาเชื้อผู้อาศัยใกล้ตลาด ผู้ที่ไปจับจ่าย และขยายไปถึงผู้ส่งอาหารหรือพัสดุที่เดินทางไปทั่วเมือง

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ใน 213 ประเทศ ผู้ติดเชื้อ 8,906,519 ราย เสียชีวิต 466,253 ราย และรักษาหายแล้ว 4,732,766 ราย

การแพทย์วิถีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โครงการพัฒนารูปแบบระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ จ.ปัตตานี มุ่งให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับฐานวิถีชีวิตใหม่ รวมทั้งพัฒนาการให้บริการของรพ. นำระบบบริหารจัดการการให้บริการทางการแพทย์ ตั้งแต่การคัดกรอง จัดคิวผู้มารับบริการ เพื่อลดความแออัด รวมถึงการให้บริการห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า อสม. มีบทบาทสำคัญการเชื่อมโยงข้อมูล ติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังวิถีใหม่ เคาะประตูบ้านเก็บข้อมูลผู้ป่วยเพื่อส่งเข้าสู่ระบบติดตาม เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้สร้างความตระหนักในการประเมินของผู้ป่วยผ่านระบบไอที เชื่อมโยงกับระบบคัดกรองนัดหมาย

การเลือกเจลแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ acnews

-สถาบันโรคผิวหนัง แนะนำเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ 70 % ขึ้นไป บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท มีฉลากระบุชื่อ ส่วนผสม วิธีใช้ ผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต เลขจดแจ้ง อย. ที่ไม่หมดอายุ ไม่ถูกยกเลิก และสถานที่ผลิตตรงกับฉลากบรรจุภัณฑ์ หรือหากไม่มีเลขจดแจ้ง ต้องเป็นเภสัชตำรับที่ผลิตโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ดีควรมีเนื้อเจลใส ไม่เป็นตะกอน ไม่จับตัวเป็นก้อนหรือแยกชั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการฆ่าเชื้อ ควรลูบไล้ให้ทั่วฝ่ามืออย่างน้อย 20-60 วินาที และปล่อยให้แห้งเอง ก่อนใช้ควรทดสอบการแพ้โดยทาใต้ท้องแขนทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง สังเกตความผิดปกติ ผื่นแดง ปวด แสบ บวม หากมีอาการแพ้ คัน แนะนำให้หยุดใช้ การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือเป็นประจำอาจทำให้เกิดผิวแห้ง แนะนำให้ใช้โลชั่นหรือครีมบำรุงผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น นอกจากนี้ แอลกอฮอล์ระเหยง่ายและติดไฟ ควรเก็บในที่แห้งและอุณหภูมิห้อง ไม่โดนแสงแดดหรือวางในที่ร้อนจัด

อาหารเสริมหมอแสง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงกรณี อย. สั่งเพิกถอนการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอ็มเอิร์ธ และดำเนินคดีตามมาตรา 40 พ.ร.บ.อาหาร ฐานโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ พร้อมเพิกถอนเลขสารบบ ว่า จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับนายแสงชัย แหเลิศระกูล หรือหมอแสง ที่กรมฯ รับรองเป็นหมอพื้นบ้าน ดังนั้นจะเชิญหมอแสงมาพูดคุยใน 2 สัปดาห์หน้า

เผาทำลายยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-สธ. กำหนดเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่ 50 กว่า 25 ตัน เป็นยาเสพติดให้โทษของกลางส่วนแรก 8,466.902 กิโลกรัม 171 มิลลิกรัม (2,670 คดี) เผาวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ที่เหลือ 16,834.611 กิโลกรัม 443 มิลลิกรัม (81 คดี) เผาวันที่ 13-14 ก.ค. 2563